



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓

ที่..... วันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

เรื่อง รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายไตรมาส

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ ให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้วยระบบคุณธรรมและความโปร่งใส ภายใต้กรอบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการและเสริมสร้างระบบคุณธรรมและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (Integrity and Transparency Assessment : ITA Online ๒๐๑๙) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้มอบหมายให้กลุ่มอำนวยการดำเนินการเก็บข้อมูลด้านการให้บริการของกลุ่มต่าง ๆ ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓

ในการนี้ กลุ่มอำนวยการได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ และไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตใช้หนังสือฉบับนี้แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ

เอกสารแนบ : ไตรมาสที่ ๑ , ไตรมาสที่ ๒ , ไตรมาสที่ ๓ , ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง ,

(นางสาวเอมพร น้อยจินดา)
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนัฐภัตสร โชติสุด (อำนวยการ))

ร.ก.ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๒

แจ้งผู้เกี่ยวข้องรับทราบ

(นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓

๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๒

รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ไตรมาสที่ ๒
(เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓

กลุ่ม	จำนวนผู้รับบริการ (ราย) (โรงเรียน)	หมายเหตุ
กลุ่มอำนาจการ - การรับหนังสือราชการ จากหน่วยงานภายนอก และภายใน (โรงเรียน) - การขอหนังสือผ่านสิทธิ์และรับรองเงินเดือน - การขอสวัสดิการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน ข้าราชการครู	 ๔,๓๒๓ ๘๓ ๓	
กลุ่มนโยบายและแผน - การขอรับการสนับสนุนงบประมาณการระดมทรัพยากร ทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่น	 ๔	
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ - การขอหนังสือรับรองเงินบำนาญ - การขอสลิปเงินบำนาญ - การขอหนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ	 ๑๘ ๑๘ ๙	
กลุ่มบริหารงานบุคคล - การขอสำเนา ก.พ. ๗ - การทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ - การขอรับรองเงินเดือน (ผู้อำนวยการสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา)	 ๖๔๔ ๒๕๖ ๑๑	
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา - การรับรองการจ้างครูชาวต่างชาติ - การขออนุญาตไปต่างประเทศ	 ๒๖ ๑๕๓	
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา - การจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา - การขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา - การขอแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ	 ๑๗ ๙๒ ๑๔	
กลุ่มกฎหมายและคดี - การรับเรื่องปรึกษา / ร้องเรียน ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย	 ๖	
รวมทั้งสิ้น	๕,๖๗๗	